
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา 

 
ผู้มาประชุม 

 

ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

1 นายบุญเลิศ เทพจินดา ประธานสภา อบต.   
2 นายวิรัช รักมาก รองประธานสภา อบต. 

 3 นายพรเทพ ขาวจิตร เลขานุการสภา อบต.   
4 นายมณนพพร บุญลึก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 

 5 นายสัญญา ชิตกุล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2   
6 นางสนธยา พินลานทุ่ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2   
7 นายโกวิท ชูวาร ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3   
8 นายณรงศักดิ์ อินทร์ทิม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3   
9 นายวรายุทธ นิลบุญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 ขาด  

10 นายพีรพัฒน์ สัมพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4   
11 นายจารีต อินทรท์ิม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

 12 นายธีระ รัชชะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 
 13 นายวิโชต ิ สุภลักษณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 
 14 นายประยุธ วายุกุล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7   

15 นายจิรวัฒน์ ราชสมบัติ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
 16 นายภานุวัฒน์ จันทร์พฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8    

17 นายเยาวนิตย์ บุญชู สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9   
18 นายบัณฑิต แช่มไล่ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10   
19 นายสุพรชัย ชูประเสริฐ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

1 นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
2 นายสุจิตร โภคัย รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
3 นายละเอก   วรรณคีรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
4 นายนันทวัช ปาละคเชนทร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
5 นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
6 นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร ผู้อ านวยการกองคลัง   
7 นายวรทัต  สมเขาใหญ่ ผู้อ านวยการกองช่าง   
8 นางสาววันทนา พวงจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลฯ  
9 นายวโรทัย จงจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการฯ  

 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
  
เลขานุการสภา อบต. 
นายพรเทพ  ขาวจิตร 

บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา มาประชุมจ านวน 18 ท่าน     
ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนเพ่ือบูชา          
พระรัตนตรัย และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ       

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

ขอสวัสดีสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้  ในสมัย
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอ
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
พ.ศ.2563  ครับ 

  
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

- การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 

  
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่ องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา           

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 
  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา ได้จัดท ารายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 จ านวน 23 หน้า คณะกรรมการตรวจรายงาน
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การประชุม ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ผลปรากฏว่า ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
แต่อย่างใด 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อท้วงติงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เชิญ
ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ 
           สมาชิกท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 
2563 โปรดยกมือครับ 

- เห็นชอบ        16   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ       -    ไม่มี 
- งดออกเสียง      2   เสียง   

(นายบุญเลิศ เทพจินดา, นายธีระ รัชชะ) 
 สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     18   เสียง 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 2 เสียง 

(นายบุญเลิศ เทพจินดา, นายธีระ รัชชะ) 
  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ครับ 

  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่เสนอใหม่ 
 3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

  
นายก อบต. 
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุกท่าน             
ผมนายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา ครับ  
3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา 
          บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะเปาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและ
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แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

1.สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30  
         กันยายน พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
          1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 40,228,118.81 บาท 
          1.1.2 เงินสะสม จ านวน 14,953,405.82 บาท 
          1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 14,579,941.84 บาท 
          1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
                   จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
          1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 5 โครงการ   
                  รวม 756,900.00 บาท 
    1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
(1) รายรับจริง จ านวน 25,305,784.05 บาท ประกอบด้วย 

 

     หมวดภาษีอากร จ านวน 142,648.19 บาท 

     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 112,274.90 บาท 

     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 259,343.29 บาท 

     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 

     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 74,560.00 บาท 

     หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

     หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 10,950,993.67 บาท 

     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 13,765,964.00 บาท 
 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 41,652.00 บาท 
 

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 16,615,271.69 บาท ประกอบด้วย 
 

     งบกลาง จ านวน 5,243,895.50 บาท 

     งบบุคลากร จ านวน 6,613,512.00 บาท 

     งบด าเนินงาน จ านวน 3,523,044.19 บาท 

     งบลงทุน จ านวน 49,000.00 บาท 

     งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 

งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,185,820.00 บาท 
 

  
 
 

 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 41,630.00 บาท 
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 (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 2,570,614.00 บาท 
 

 (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
 

 (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 

 

 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา  อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธาน ี

 

 

 
 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
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ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 
 

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 

 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 32,062,900 บาท แยกเป็น 

  
  

รายได้จัดเก็บเอง 

 หมวดภาษีอากร รวม 132,000 บาท 

    ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 5,000 บาท 

    ประมาณการรายรับใกล้เคียงจากปีที่ผ่านมา   

    ภาษีป้าย จ านวน 7,000 บาท 

    ประมาณการรายรับใกล้เคียงจากปีที่ผ่านมา   

    อากรรังนกอีแอ่น จ านวน 120,000 บาท 

    ประมาณการรายรับใกล้เคียงจากปีที่ผ่านมา   

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 103,200 บาท 

    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 500 บาท 

    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 500 บาท 

    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 500 บาท 

    ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 500 บาท 

    ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 100,000 บาท 

    
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

จ านวน 1,000 บาท 

    ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 200 บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 242,200 บาท 

    ดอกเบี้ย จ านวน 242,200 บาท 

    ประมาณการรายรับใกล้เคียงจากปีที่ผ่านมา   

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 50,500 บาท 

    ค่าขายแบบแปลน จ านวน 50,000 บาท 

    ประมาณการรายรับใกล้เคียงจากปีที่ผ่านมา   

    รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 500 บาท 

    ประมาณการรายรับใกล้เคียงจากปีที่ผ่านมา   
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,535,000 บาท 

    ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 700,000 บาท 

    ประมาณการรายรับใกล้เคียงจากปีที่ผ่านมา   

    ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,000,000 บาท 

    ประมาณการรายรับใกล้เคียงจากปีที่ผ่านมา   

    ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 2,500,000 บาท 

    ประมาณการรายรับใกล้เคียงจากปีที่ผ่านมา   

    ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 180,000 บาท 

    ประมาณการรายรับใกล้เคียงจากปีที่ผ่านมา   

    ภาษีสรรพสามิต จ านวน 3,500,000 บาท 

    ประมาณการรายรับใกล้เคียงจากปีที่ผ่านมา   

    ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 100,000 บาท 

    ประมาณการรายรับใกล้เคียงจากปีที่ผ่านมา   

    ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 35,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม  
ประมวลกฎหมายที่ดิน                      

จ านวน 520,000 บาท 

    ประมาณการรายรับใกล้เคียงจากปีที่ผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 16,000,000 บาท 

    

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 16,000,000 บาท 

    ประมาณการรายรับใกล้เคียงจากปีที่ผ่านมา    
 
  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกท่านใดจะสอบถาม มีความคิดเห็นอย่างไร เชิญครับ 

  
ส.อบต. หมู่ที่ 10 
นายบัณฑิต แช่มไล่ 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
ทุกท่าน ผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายบัณฑิต แช่มไล่ ส.อบต. หมู่ที่ 10 ครับ ค าแถลง
งบประมาณ แนวทางประมาณการรายรับ ปี พ.ศ. 2563 36,356,000 บาท 
ปี พ.ศ. 2564 32,062,900 บาท ท าไมรายรับถึงได้ลดลงครับ 
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ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

  
นายก อบต. กะเปา 
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุกท่าน             
ผมนายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.กะเปา ครับ ที่คุณบัณฑิต แช่มไล่       
ส.อบต. หมู่ที ่10 สอบถามมา รายละเอียดให้ ผอ.กองคลังชี้แจงครับ 

  
ผอ.กองคลัง 
นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุก
ท่าน ดิฉัน นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร ผอ.กองคลัง ค่ะ ราคาประมาณการ
ปีงบประมาณ 2564 ไม่ได้จ่ายจริงค่ะ เป็นราคาประมาณการ โดยให้ประมาณการ
รายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2562) 
ซึ่งรายรับจริงในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 29,876,954.99 บาทค่ะ 
 

  
ส.อบต. หมู่ที่ 3 
นายณรงคศักดิ์ อินทร์ทิม 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
ทุกท่าน ผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายณรงคศักดิ์ อินทร์ทิม ส.อบต. หมู่ที่ 3 ครับ  ผมมี
ข้อสงสัยสงสัยว่าท าไมแผนงานสาธารณสุขตั้งไว้น้อยครับ แผนงานด้านรักษาความ
สงบภายในตั้งไว้เยอะ แสดงว่าด้านสาธารณสุขประชาชนอยู่ดีกินดี ด้านความ
ปลอดภัย ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และแผนงานด้าน
การเกษตรตั้งงบประมาณน้อยเหมือนกันครับ 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

  
นายก อบต. กะเปา 
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุกท่าน             
ผมนายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.กะเปา ครับ ที่คุณณรงคศักดิ์ อินทร์ทิม 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 สอบถามมา รายละเอียดให้รองปลัด อบต.กะเปาชี้แจงครับ 

  
รองปลัด อบต. 
นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
ทุกท่าน ดิฉัน นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ รองปลัด อบต. กะเปา ค่ะ ตามที่        
คุณณรงคศักดิ์ อินทร์ทิม สอบถามมาคืออัตราของพนักงานแผนงานสาธารณสุขไม่มี
ต าแหน่งค่ะ และอัตราของพนักงานด้านการเกษตรไม่มีต าแหน่งเหมือนกันค่ะ เลย
ตั้งงบประมาณการไว้แค่นั้นค่ะ 

  
ส.อบต. หมู่ที่ 2 
นายสัญญา ชิตกุล 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
ทุกท่าน ผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายสัญญา ชิตกุล ส.อบต. หมู่ที่ 2  ครับ ผมตั้งข้อ
สงสัย งานประเพณีรดน้ าผู้สูงอายุไม่มีในเอกสารครับ ไม่ทราบว่าตกหล่นหรือเปล่า
ครับ และขอติงเรื่องเอกสารอ่านยากครับ 
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ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญรองปลัด อบต.กะเปาชี้แจงครับ 

  
รองปลัด อบต. 
นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
ทุกท่าน ดิฉัน นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ รองปลัด อบต. กะเปา ค่ะ ประเพณีรดน้ า
ผู้สูงอายุอยู่ในวันประเพณีจบปีจบเดือนค่ะ 

  
ส.อบต. หมู่ที่ 2 
นายสัญญา ชิตกุล 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
ทุกท่าน ผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายสัญญา ชิตกุล ส.อบต. หมู่ที่ 2  ครับ ให้เพ่ิม
โครงการประเพณีรดน้ าผู้สูงอายุด้วยครับ 
 

  
ส.อบต. หมู่ที่ 10 
นายบัณฑิต แช่มไล่ 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
ทุกท่าน ผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายบัณฑิต แช่มไล่ ส.อบต. หมู่ที่ 10 ครับ เพิ่มไม่ได้
ครับ ให้คณะผู้บริหารเพ่ิมเข้าสภาฯ ไม่ใช่ให้สภาฯ เพิ่มครับ ให้ฝ่ายบริหารเพิ่มเป็น
ลายลักษณ์อักษรเข้าท่ีประชุมสภาก่อนครับ 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

  
นายก อบต. กะเปา 
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุกท่าน             
ผมนายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.กะเปา ครับ  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างพ้ืนฐาน                    รวม    3,620,000   บาท 
งบด าเนินงาน                           รวม         80,000   บาท 
ค่าวัสดุ                                   รวม         80,000   บาท 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              รวม         80,000   บาท 
รายละเอียดให้เลขานุการนายก อบต.กะเปา ชี้แจงครับ 

  
เลขานุการ นายก อบต. 
นายนันทวัช ปาลคะเชนทร์ 

เรียน  ประธานสภา สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ผมนายนันทวัช  ปาละเชนทร์ 
เลขานุการนายก อบต.กะเปา ชี้แจงรายละเอียดแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ต่อจากท่านนายก อบต.ครับ 

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาต้าหมู่ที ่4 จ านวน   
455,000บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาต้าหมู่ที่4  

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 200.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือ   
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ปริมาณงานผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แบบถาวร จ านวน 1 ป้าย  
   รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
กะเปาก าหนด 
 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประปาหมู่ที่ 6     
จ านวน 464,000บาท 
-   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประปาหมู่ที่6   

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 200.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือ
ปริมาณงานผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ท าการวางท่อระบายน้ า  
ชั้น 3 มอก.128/2549 ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง0.60x1.00x6.00 ม. จ านวน    
1 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย       
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาก าหนด 
 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมิตรภาพหมู่ที่ 8                            
จ านวน 248,000บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมิตรภาพ     

หมู่ที่8   โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ผิวจราจรกว้าง 4.00  
เมตรระยะทาง 109.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
หรือปริมาณงานผิวจราจรไม่น้อยกว่า 436.00 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ โครงการแบบชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แบบถาวร จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาก าหนด 

 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่มโพธิ์หมู่ที่ 3      

จ านวน 260,000บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่มโพธิ์หมู่ที ่3  

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 111.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือ
ปริมาณงานผิวจราจรไม่น้อยกว่า 444.00 ตารางเมตรท าการวางท่อระบายน้ าชั้น 
3 มอก.128/2549 ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง0.40x1.00x8.00 ม.จ านวน 1 จุด 
พร้อมติดตั้ งป้ ายประชาสัม พันธ์ โครงการแบบชั่ วคราว  จ านวน 1 ป้ าย             
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
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และประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาก าหนด 
 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยศรีนิคมพัฒนาหมู่ที่ 3-7      
จ านวน 455,000บาท 

     -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยศรีนิคมพัฒนา
หมู่ที ่3-7 โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ผิวจราจรกว้าง  4.00  
เมตรระยะทาง  200.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
หรือ   ปริมาณงานผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์   โครงการแบบชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แบบถาวร จ านวน 1 ป้าย    รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาก าหนด 

 
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหมอสมชายหมู่ที่  1                      

จ านวน 464,000บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหมอสมชายหมู่

ที่  1โดยท าการ   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ผิวจราจรกว้าง  4.00  
เมตรระยะทาง  200.00  เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
หรือปริมาณงานผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตรท าการวางท่อระบายน้ า
ชั้น 3 มอก.128/2549 ขนาดเส้นผ่าศูนย์   กลาง 0.60x1.00x6.00 ม.จ านวน 
1 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย      
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาก าหนด 

 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอรุณรักษ์หมู่ท่ี  10

จ านวน 494,000บาท 
          -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอรุณรักษ์หมู่ท่ี  
10โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ผิวจราจรกว้าง  4.00  
เมตรระยะทาง  200.00  เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
หรือปริมาณงานผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตรท าการวางท่อระบายน้ า
ชั้น 3 มอก.128/2549 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.80x1.00x8.00 ม.จ านวน 2 
จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย ป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาก าหนด 
 
 
 

8. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าคลองบางกาหมู่ที่4 
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จ านวน 500,000บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ าคลองบางกาหมู่ที่ 4  โดยท าการ 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างง8.00  เมตรผนังข้างสูง 3.00 
เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 เมตรตามแบบมาตรฐานฝายน้ าล้น มข. 2527 
จ านวน 1 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย 
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาก าหนด ครับ 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ 

  
ส.อบต. หมู่ที่ 10 
นายบัณฑิต  แช่มไล่ 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
ทุกท่าน ผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายบัณฑิต  แช่มไล่  ส.อบต. หมู่ที่ 10 ครับ กระผม
ให้ทุกท่านเปิดไปที่หน้า 129/151 ครับ และเปิดไปที่หน้า 131/151 ครับ       
2 โครงการนี้เป็นกีฬาประเภทเดียวกันหรือไม่ครับ 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญรองปลัด อบต.กะเปาชี้แจงครับ 
 

  
รองปลัด อบต. 
นางสาววาสนา  ศรีคิรินทร์ 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
ทุกท่าน ผู้เข้าร่วมประชุม ดิฉัน นางสาววาสนา  ศรีคิรินทร์ รองปลัด อบต.กะเปา 
ขอชี้แจงว่า โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564 
งบประมาณโครงการด้านกีฬา มี 3 โครงการ 
1.  โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีประจ าปี  ในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร  
     สว่นต าบลกะเปาคะ 
2.   โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอและจังหวัด  
3. อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ 
    ประชาชน ระดับอ าเภอ ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหักค่ะ 
ที่ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 สอบถาม หน้า 129/151 เป็นโครงการแข่งขันกีฬา
ประเพณีประจ าปีของ อบต.กะเปา  และ หน้า 131/151 เป็นโครงการอุดหนุน
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ระดับ
อ าเภอ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 อบต.น้ าหัก เป็นเจ้าภาพ แต่ผลกระทบจากโรค
โควิด 19  ไม่ได้ด าเนินการ ซึ่งมติที่ประชุมของอ าเภอคีรีรัฐนิคม ในปีงบประมาณ 
2564 อบต.น้ าหัก รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่ง อบต.กะเปา 
อุดหนุนให้กับ อบต.น้ าหัก เป็นเงิน 50,000 บาท ค่ะ 

  
ส.อบต. หมู่ที่ 2 เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
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นายสัญญา  ชิตกุล ทุกท่าน ผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายสัญญา  ชิตกุล  ส.อบต. หมู่ที่ 2 ครับ กระผมให้
ทุกท่านเปิดไปที่หน้า 130/151 ครับ โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับอ าเภอและจังหวัด ทุกประเภทกีฬาเข้าร่วมท าการแข่งขันได้หรือไม่ครับ 
หรือเฉพาะประเภทกรีฑาอย่างเดียว 

 เรื่อง โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ พร้อมฐาน ซึ่งในต าบลกะเปามีอยู่ 3 ศูนย์ 
1. ศพด.บ้านฉลาด ยังไม่สมควรก่อสร้างครับ 
2. ศพด.บ้านปากท าเรียง ยืนเคารพพร้อมกับโรงเรียนบ้านปากท าเรียงได้ครับ 
3. ศพด.อบต.กะเปา มายืนเคารพธงชาติที่เสาธง อบต.กะเปา ได้ครับ ผมว่ายัง

ไม่จ าเป็นครับ 
และอยากให้หัวหน้าส่วน เสนอสิ่งที่จ าเป็นมาในเอกสารโครงการด้วยครับ 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
 

  
นายก อบต. 
นายปรารถนา  จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     ทุกท่าน ผม นาย
ปรารถนา  จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.กะเปา ครับ เรื่องโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
และส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ จังหวัด ที่คุณสัญญา ชิตกุล  
ส.อบต. หมู่ที ่2  สอบถามมานั้นส่งได้ทุกประเภทกีฬาครับ 

  
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
นายธีระ  รัชชะ  

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
ทุกท่าน ผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายธีระ  รัชชะ  ส.อบต. หมู่ที่ 6 ครับ ในร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564 หน้า 143/151 โครงการส่งเสริม
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ค่าจ้างเหมาบริการ หมายถึง ค่าจ้าง
เหมารถตู้ด้วยไหมครับ เบิกค่าเดินทางได้ไหมครับ 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญรองปลัด อบต.กะเปา ชี้แจงครับ 

  
รองปลัด อบต. 
นางสาววาสนา  ศรีคิรินทร์ 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
ทุกท่าน ผู้เข้าร่วมประชุม ดิฉัน นางสาววาสนา  ศรีคิรินทร์ รอง ปลัด อบต.กะเปา 
ขอชี้แจงว่า โครงการส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ที่คุณ   
ธีระ รัชชะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 สอบถามมานั้น ค่าจ้างเหมาในการศึกษาดูงาน ใน
โครงการต้องดูรายละเอียดในการจัดท าโครงการ ต้องครอบคลุม และเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ค่ะ   

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ 
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ส.อบต.หมู่ที่ 2  
นายสัญญา ชิตกุล 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ผมนายสัญญา ชิตกุล   
ส.อบต. หมู่ที่ 2 ผมขอประท้วงท่านประธาน ผมถามไป 3 หัวข้อครับ แต่คณะ
ผู้บริหารตอบหัวข้อเดียวครับ และกระผมตั้งขอสงสัยครับ เรื่อง งบประมาณในการ
ฝึกอบรม ท าไมตั้งงบประมาณฝ่ายส านักปลัด เยอะกว่าฝ่ายกองคลังมากครับ 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ เทพจินดา 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

  
นายก อบต. 
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุก ท่าน             
ผมนายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.กะเปา ครับ โครงการก่อสร้างเสาธง
พร้อมฐาน ผมว่าจ าเป็นครับ ให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ของ ศพด.บ้านปากท าเรียง เสาธงฝังปูนอยู่ในล้อรถครับดูไม่เหมาะสม
คิดว่าจ าเป็นครับ และโครงการฝึกอบรมที่คุณสัญญา ชิตกุล ส.อบต.หมู่ที่  2 
สอบถามมานั้น เชิญรองปลัด อบต.กะเปา ชี้แจงครับ 

  
รองปลัด อบต. 
นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
ทุกท่าน ดิฉัน นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ รองปลัด อบต.กะเปา ค่ะ ที่คุณ      
สัญญา ชิตกุล ส.อบต.หมู่ที่ 2 สอบถามมา เรื่องงบประมาณโครงการฝึกอบรม ว่า
ท าไมตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างกันมาก คือ ส านักปลัด มีพนักงานเยอะกว่าค่ะ 
ส่วนกองคลังมี 5 คน งบประมาณจึงตั้งไว้น้อยกว่า 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ในวาระ
ที่ 1 (ข้ันรับหลักการ) โปรดยกมือครับ 
  เห็นชอบ       16   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     -     ไม่มี 
  งดออกเสียง    1    เสียง 
  สมาชิกไม่อยู่ในที่ประชุม 1 เสียง 
  สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 17 เสียง 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบ 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 เสียง สมาชิกอยู่ในที่

ประชุม 17 เสียง 
  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกสภา อบต.กะเปา เห็นชอบ 3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ครับ 
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 มีมติ
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รับหลักการในวาระที่ 1 ไปแล้วนั้น ให้สมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ว่าจะเสนอจ านวน
กี่คนและผู้รับรอง 2 คน เชิญครับ 

  
ส.อบต.หมู่ที่ 7 
นายประยุธ วายุกุล 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุก
ท่าน ผมนายประยุธ วายุกุล ส.อบต.หมู่ที่ 7 ขอเสนอ 3 คน ครับ 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ครับ หากไม่มีที่ประชุมมีมติเป็นเอก
ฉันท์ให้เลือก 3 คนนะครับ 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ. 2564 จ านวน 3 คน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ครับ 
  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

ขอเชิญสมาชิกสภา เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เชิญครับ 

  
ส.อบต.หมู่ที่ 3  
นายณรงค์ศักดิ์ อินทร์ทิม 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ผม นายณรงค์ศักดิ์ 
อินทร์ทิม ส.อบต.หมู่ที่ 3 เสนอ นายประยุธ วายุกุล ส.อบต.  หมู่ที่ 7 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ครับ มีนายโกวิท ชูวารี ส.อบต.หมู่ที่ 3 และ    
นายสัญญา ชิตกุล ส.อบต.หมู่ที่ 2 เป็นผู้รับรอง 

  
ส.อบต.หมู่ที่ 1  
นายมณนพพร บุญลึก 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ผมนายมณนพพร    
บุญลึก ส.อบต. หมู่ที่  1 นายพรเทพ ขาวจิตร เลขาสภา อบต.กะเปา เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ครับ มีนายธีระ รัชชะ ส.อบต.หมู่ที่ 6 และนายวิ
โชติ สุภลักษณ์ ส.อบต.หมู่ที่ 6 เป็นผู้รับรอง 

  
ส.อบต.หมู่ที่ 10 
นายบัณฑิต แช่มไล่ 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ผม นายบัณฑิต แช่มไล่ 
ส.อบต.หมู่ที่ 10 ผมขอเสนอ นายสัญญา ชิตกุล ส.อบต.  หมู่ที่ 2 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ มี นายณรงค์ศักดิ์ อินทร์ทิม ส.อบต.หมู่ที่ 3 
และนายจารีต อินทร์ทิม ส.อบต.หมู่ที่ 5 เป็นผู้รับรอง 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ เทพจินดา 

ที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
 1.นายประยุธ วายุกุล  ส.อบต.หมู่ที่ 7 
 2.นายพรเทพ ขาวจิตร  เลขานุการสภา อบต.กะเปา 
 3.นายสัญญา ชิตกุล   ส.อบต.หมู่ที่ 2 
 เพ่ือพิจารณากลั่นกรองร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 ท่าน ท าหน้าที่ของท่าน
ต่อไปครับ 
 ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ (ตามข้อ 
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45 วรรคสามและข้อ 49วรรคหนึ่งและวรรคสาม) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
และที่ประชุมก าหนดวันเสนอให้ที่ประชุมต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่ าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เชิญครับ 

  
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก จ านวน 1 เสียง ก าหนดวันพิจารณาค าแปรญัตติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ยื่ นเสนอค าแปรญัตติ 
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ถึง วันที่ 13 สิงหาคม 2563 
เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ และให้คณะกรรมการแปรญัตติมารับค าเสนอ
แปรญัตติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 
08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ ให้คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 
ท่าน มารับค าเสนอค าแปรญัตติฯ ในวันที่ 11 -13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 
น. ถึง 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ และให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาค า
เสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และนัดประชุมสภาในครั้ง
ถัดไปในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกะเปาครับ 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

3.2 การพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 
4 พ.ศ.2563 

  
นายก อบต. 
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุกท่าน ผมนาย
ปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.กะเปา ครับ โครงการล าดับที่ 1 หน้า 90 
อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน 
ระดับอ าเภอ รายละเอียดให้รองปลัด อบต.กะเปาชี้แจงครับ 

  
รองปลัด อบต. 
นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
ทุกท่าน ดิฉัน นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ รองปลัด อบต.กะเปา ค่ะ  
          การพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 
4 พ.ศ. 2563 โครงการล าดับที่ 1 หน้า 90 อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
กรีฑานักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน ระดับอ าเภอ  ซึ่งได้ประชุม
คณะกรรมการแผนฯ มีมติอุดหนุนงบประมาณราย จ านวน 50,000 บาท ในการ
จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนฯ ให้ อบต.น้ าหัก ซึ่งปีงบประมาณ 
2563 ตั้งไว้เหมือนกันค่ะ แต่ด้วยสถานการณ์โรคโควิด 19 เลยยกเลิก และอ าเภอ
คีรีรัฐนิคม มีมติให้ อบต.น้ าหัก จัดอีกครั้ง เลยอุดหนุนงบประมาณในปี พ.ศ. 2564 
ค่ะ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณคงเดิมค่ะ เปลี่ยนแปลงเฉพาะเป้าหมาย 
 
 
 
     รายละเอียดเดิม (เป้าหมาย) 
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อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน 
ให้อ าเภอคีรีรัฐนิคม ปีละ 1 ครั้ง 
  
     รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง (เป้าหมาย) 
อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน 
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอคีรีรัฐนิคม ปีละ 1 ครั้ง ค่ะ 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ 
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ 3.2 การพิจารแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 4 พ.ศ.2563 โปรดยกมือครับ 
  เห็นชอบ       15   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     -     ไม่มี 
  งดออกกเสียง  1    เสียง 
  สมาชิกไม่อยู่ในที่ประชุม 2 เสียง 
  สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 16 เสียง 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 2 เสียง สมาชิกอยู่ในที่

ประชุม 16 เสียง 
  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกสภา อบต.กะเปา เห็นชอบ  
      3.2 การพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2563 ด้วยคะแนน เสียงเป็นเอกฉันท์ครับ 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

3.3 การพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)(เพิ่มเติมครั้งที่ 1 
พ.ศ.2563) 

  
 เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
  
นายก อบต. 
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุกท่าน ผมนาย
ปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.กะเปา ครับ 

3.3 การพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  
พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ พร้อมฐาน  
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปา เพ่ือให้เด็กแสดงออกถึงความรักชาติ และบ่ง
บอกถึงเอกลักษณ์ของสถานที่ราชการ ก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานสูง  ไม่เกิน 8 เมตร  
งบประมาณ  100,000.- บาท 
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ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  
     3.3 การพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2563) โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปา 
โปรดยกมือครับ 
                             เห็นชอบ  14  เสียง 
                             ไม่เห็นชอบ  -  ไม่มี 
                             งดออกเสียง (นายบุญเลิศ  เทพจินดา) (นายสัญญา  ชิตกุล) 
                             สมาชิกไม่อยู่ในที่ประชุม 2 เสียง 
                             สมาชิกอยู่ในที่ประชุม  16  เสียง 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบ  14  เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 2 เสียง  สมาชิกไม่อยู่ในที่

ประชุม  2  เสียง  สมาชิกอยู่ในที่ประชุม  16 เสียง 
  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกสภาเห็นชอบ  
      3.3. การพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) (เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2563) โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปา 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ครับ 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

3.4 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  งบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

  
นายก  อบต. กะเปา 
นายปรารถนา  จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุกท่าน ผมนาย
ปรารถนา จันทร์พฤกษ์  นายก อบต.กะเปา ครับรายละเอียดให้รองปลัด         
อบต.กะเปา ชี้แจงครับ 

  
รองปลัด อบต. 
นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุก
ท่าน ดิฉัน นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ รองปลัด อบต.กะเปาค่ะ  
    3.4 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ข้อกฎหมาย 
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 
หมวด 4 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
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งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 
 
           หลักการ 
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 
หมวด 4 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 
           เมื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์        
ปี 2563 ต่อไป     
 
          เหตุผล 
          ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2562 นั้น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

       การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาจึงได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563 ดังต่อไปนี้ 
 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 8,000.- บาท ค า
ชี้แจงในส่วนของคุณสมบัติพ้ืนฐาน และตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
ไปแล้ว นั้น 

            เนื่องจาก เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  
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ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เปลี่ยนแปลง จึงขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังกล่าว  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ค าชี้แจงรายละเอียดเดิม 
      -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์    (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
     1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียว 
    2. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  
   3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
   4. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm)  หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) 
    5. มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm)        หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
   6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า - สี) ได้ 
          7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 

  8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
  9. สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  
 10. สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกวา 99 ส าเนา 
          11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
          12. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
          13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base -T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
           14. สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
           15. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
           16. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ  Custom 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2562 
 

 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใหม่ 
       -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์    (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
     1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียว 
    2. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 



- 22 - 
 

   3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
   4. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 
หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
    5. มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm)  หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
   6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า - สี) ได้ 
    7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 
600 x 1,200 dpi 
  8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
  9. สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  
 10. สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกวา 99 ส าเนา 
          11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
          12. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
          13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base -T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งาน
ผ่าน เครือข่ายไร้สาย WI-FI (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
           14. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
           15. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ  Custom 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และะระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 
2563  
 
2. แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) ซึ่งก าหนดรายละเอียดค าชี้แจงในส่วนของคุณสมบัติพ้ืนฐาน เนื่องจาก 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
เปลี่ยนแปลง จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังกล่าว  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ค าชี้แจงรายละเอียดเดิม 
       -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะ ราคา 22,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม้น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  โดยมี 
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 
หน่วย 
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- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

ดีกว่า ดังนี้ 
1. เป็ นแผงวงจร เ พ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลั กที่ มี

หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า    2 GB หรือ 
2. มีหน่วยประมวลผลเ พ่ือแสดงภาพติดตั้ งอยู่ภาย ในหน่วย

ประมวลผลกลาง           แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 
GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม้น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 
หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่อง เชื่ อมต่อระบบเครือข่ าย  (Network Interface)  แบบ 

10/100/1000     Base-T  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือนมีนาคม 2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย รวมถึงหนังสือสั่งการอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 
 

 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใหม่ 
-   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะ ราคา 22,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม้น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
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ดีกว่า ดังนี้ 
1. เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาด

ไม่น้อยกว่า    2 GB หรือ 
2. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง           

แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

-    มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 
1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่อง เชื่ อมต่อระบบเครือข่ าย  (Network Interface)  แบบ 

10/100/1000     Base-T  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ซึ่งประกาศ ณ วันที่  12 
พฤษภาคม 2563  

 
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

 สมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ 
 
 

นายณรงค์  อินทร์ทิม 
ส.อบต. หมู่ที่  3 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุก
ท่าน ผมนายณรงค์  อินทร์ทิม ส.อบต. หมู่ที่ 3 ครับ ท าไมไม่ซื้อเลยครับ ผมเห็น
เปลี่ยนแปลงหลายครั้งแล้วครับ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกท่านใดจะสอบถาม เชิญครับหากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

 สมาชิกท่านเห็นชอบ  
      3.4 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี        
พ .ศ .2563 หมวดครุภัณฑ์  ประ เภทครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ เ ครื่ อง พิม พ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ และ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล (แบบที่ 1) โปรดยกมือครับ 
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                           เห็นชอบ   15  เสียง 
                            ไม่เห็นชอบ  - ไม่มี 
                            งดออกเสียง 1 เสียง (นายบุญเลิศ  เทพจินดา) 
                            สมาชิกไม่อยู่ในที่ประชุม  2 เสียง 
                            สมาชิกอยู่ในที่ประชุม  16  เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 15 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 2 เสียง 
  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา เห็นชอบ  
      3.4 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียงเห็นเอกฉันท์ครับ 

  
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ 

  
ส.อบต.หมู่ที่  2 
นายสัญญา  ชิตกุล 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุก
ท่าน ผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายสัญญา ชิตกุล ส.อบต. หมู่ที่ 2 ครับ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 
พฤษภาคม 2563 ในสมัยประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2  พ.ศ.2563 ผมได้ถาม   
ผอ. กองช่าง เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าริมทางสาธารณะแต่ไม่ได้ด าเนินการอะไรเลย 
ผมว่าท่านควรพิจารณาตัวเองได้แล้วครับ 

  
ส.อบต.หมู่ที่  1 
นายพรเทพ  ขาวจิตร 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุก
ท่าน ผู้เข้าร่วมประชุม  ผมนายพรเทพ ขาวจิตร ส.อบต. หมู่ที่ 1 ครับ เรื่องไฟฟ้าริม
ทางสาธารณะ หมู่ที่ 1  เสียหลายจุดเพ่ิมโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าริมทางสาธารณะ 
หมู่ที่ 1  ด้วยครับ 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจง 

  
นายก  อบต. กะเปา 
นายปรารถนา  จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุกท่าน ผมนาย
ปรารถนา  จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.กะเปา ครับ ที่คุณสัญญา  ชิตกุล ส.อบต. หมู่ที่ 
2 สอบถามมาตอนนี้ ผอ. กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการอะไรครับ ท างานร่วมกันไม่ได้
ครับ และปลายเดือนนี้ย้ายแล้วครับ  ส่วนที่สมาชิกหมู่ที่ 1 นายพรเทพ  ขาวจิตร 
สอบถามมา ส่งเอกสารซ่อมแซมแต่ละจุดมาเลยครับและเรื่องขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ที่ส่งมาแล้วนั้นได้ทั้งหมด 60 กว่ารายชื่อครับรอด าเนินการอยู่ครับ 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ หากไม่มีส าหรับวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือมาประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณและขอปิดประชุมครับ 
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ปิดประชุม เวลา 16.30 น.  
 
 
 
 

(ลงชื่อ)      พรเทพ ขาวจิตร 
(นายพรเทพ  ขาวจิตร) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 (ลงชื่อ)       บุญเลิศ เทพจินดา 
   (นายบุญเลิศ  เทพจินดา) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

                            
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 ในคราวการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563  ผลปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่อย่างใด จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน    
 

 
     (ลงชื่อ)       จารีต อินทร์ทิม       
                (นายจารีต  อินทร์ทิม) 
 
 

ประธานตรวจรายงานการประชุม 

     (ลงชื่อ)      พีรพัฒน์ สัมพันธ์       
               (นายพีรพัฒน์  สัมพันธ์) 
 
 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     (ลงชื่อ)        โกวิท ชูวาร ี      
                 (นายโกวิท  ชูวารี) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 


